

phối rơm, làm cỏ mía, cỏ bỏ ruộng v.v.. Công việc khá đủ nhỏ tiện công rẻ và chưa biết làm đổi. Ai ai cũng thường "tụi Ba Tàu" dân thành phố mà làm gì cũng được.

Sau vụ mùa lúa Thân Nóng đến mùa một lúa mùa, gia đình đã kiếm được 1 số lúa khá nhiều tạm đủ ăn trọn năm, sự sống đã được cải thiện và có hướng đi nhưng những điều ấy vẫn không đánh tan được sự buồn mênh mông, thâm thía của cái Tết Nguyên Đán mất nhà. Dù cố gắng trang hoàng một góc trai làm bàn thờ bông hoa tươi tắn, đèn đuốc sáng choang, thức ăn tươm tất nhưng người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Tết Kỷ Mùi, một cái Tết buồn nhất đời chúng tôi.

3 tháng sau, Công an đuổi trai. Như các hạnh khách khác, chúng tôi vô vết vạt dung trong trại bán và dọn về nhà sàn, tiếc rẻ một vườn rau, một giàn bầu đang trổ bông, và nhất là sự tin tưởng khả năng làm việc của chúng tôi. Dường xa cách lẽ làm sao tìm lại được những công việc ấy để cải thiện cuộc sống.

(CÒN TIẾP THEO)

## TIN VỤ

AH Hoàng-Thao và AH Lê-phú-Quyên đồng thông báo Lễ Đính-Hôn của trưởng nữ: HOÀNG-KIM-ANH của AH Hoàng-Thao cùng thú nam LE-MINH-HIEU của AH Lê-phú-Quyên vào ngày 29 tháng II-1987 tại Cali fornia.

Đây là một thành quả tốt đẹp của LTAHCC trong mục "Đầu tiên Rẻ thảo" chủ trương gia đình AH xích lại gần nhau hơn. Được biết AH Lê-phú-Quyên và AH Hoàng-Thao đồng khóa II trường Cao-Đẳng C.Chánh Saigon, cùng phục vụ ngành công binh một thời gian mà cùng định cư ở Ca li nắng ấm.

AH Thái-Như thông báo Lễ Thành Hôn của thú nam THÁI-MẠNH-HOÀNG đẹp duyên cùng cô TRỊNH-NGỌC-LAN thú nữ của O.B. Trịnh-trung-Sơn Hôn lễ cử hành vào ngày 14 tháng II-1987 tại California.

AH Trần-thạnh-Thông báo lễ thành hôn của trưởng nam Trần-quốc-Bảo đẹp duyên cùng cô Lê-kim-Chi trưởng nữ của O.B. Lê-dình-Điểm, Hôn lễ cử hành ngày 20-12-87 tại California.

AH Hà-văn-Đang (TX) thông báo lễ vu quy của trưởng nữ là Hà-thu-Liêu đẹp duyên cùng cậu Bùi-thái-Lĩnh thú nam của O.B. Bùi-v-Thịnh Hôn lễ cử hành ngày 31-10-87 tại Houston TX.

Trưởng nam Lê-thành-Tùng của AH Lê-thành-Trang vừa lập giadình tháng II-87.

AH Hoàng-văn-Đông đã làm lễ vu quy cho thú nữ Hoàng-thiên-Thanh tháng 9-87.